

รัสเซียขายปุ๋ยได้เสรีแต่มีปัญหาขนส่ง

นาย Josep Borrell Fontelles ผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง และรองประธานคณะกรรมการการยุโรป กล่าวเมื่อมาถึงการประชุมของนักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรปที่ลักเซมเบิร์กเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า “ใครก็ตามที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและปุ๋ยของรัสเซียสามารถทำได้โดยไม่มีอุปสรรค”

นอกจากนี้ เขายังเน้นว่าสหภาพยุโรปสนับสนุนอย่างเต็มที่กับความพยายามของสหประชาชาติในการขจัดปัญหาการสกัดกั้นการส่งออกธัญพืชจากยูเครน ภายใต้กรอบการปรึกษาหารือระหว่างรัสเซีย ตุรกี และยูเครน โดยหวังว่าสหประชาชาติจะบรรลุข้อตกลงในที่สุด

อีกทั้งเน้นย้ำจุดยืนของสหภาพยุโรปอีกครั้งว่า วิกฤตครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการคว่ำบาตรของยุโรปและไม่ได้มีสินค้าอาหารและปุ๋ยเป็นเป้าหมายแต่อย่างใด ดังนั้นการซื้ออาหารหรือปุ๋ยจากรัสเซียสามารถทำได้โดยเสรี

อย่างไรก็ตาม เขากลับไม่ได้พูดถึงข้อจำกัดที่สหภาพยุโรปได้กำหนดขึ้นอันเป็นการขัดขวางห่วงโซ่ของการขนส่งทั่วโลก และการสร้างปัญหาในการชำระเงินค่าสินค้าธัญพืชเนื่องจากธนาคารสำคัญของรัสเซียถูกตัดการเชื่อมต่อจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศของ SWIFT

นอกจากนั้น เขาก็มิได้เอ่ยถึงสาเหตุสำคัญของการพุ่งขึ้นของราคาธัญพืชมาจากการขึ้นราคาพลังงานและปุ๋ยที่เกิดจากมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป

ที่มา: *All countries may freely buy food products, fertilizers from Russia*, TASS



จากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกที่โหมกระหน่ำใส่รัสเซียอย่างรุนแรงเป็นประวัติการณ์เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียใช้กำลังทหารเข้าปฏิบัติการในยูเครนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นั้น ส่วนหนึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้ลายระบบการค้าระหว่างประเทศของรัสเซียเพื่อเป็นการสกัดกั้นรายได้เข้าประเทศ โดยสินค้าที่สร้างรายได้สำคัญส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มพลังงาน เหมืองแร่ ปุ๋ย และการเกษตรและอาหาร

ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศตะวันตกจะออกมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มข้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องพึ่งพาสินค้าจากรัสเซียที่ไม่อาจหาแหล่งอื่นมาทดแทนได้จนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ประชาชนในประเทศของตนเอง ต่อมาจึงได้ทำการถอดถอนสินค้าบางรายการออกจากบัญชีรายชื่อสินค้าคว่ำบาตรหรือปรับลดความเข้มข้นลง ได้แก่ สินค้าพลังงาน สินค้าเกษตร และปุ๋ย

อย่างไรก็ตามปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากมาตรการคว่ำบาตรกลับไม่ได้แก้ไขด้วย เช่น สายการบินเรือและท่าเรือหลักของยุโรปไม่ให้บริการสินค้าเข้า-ออกรัสเซีย บริษัทประกันภัยไม่รับประกันภัย

ศุลกากรในสหภาพยุโรปตรวจตราสินค้าเข้า-ออกรัสเซียอย่างเข้มงวด รวมทั้งข้อจำกัดของท่าเรือในทะเลดำที่อยู่ในสมรภูมิการสู้รบซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญสำหรับสินค้าเกษตรรวมทั้งปุ๋ยของทั้งยูเครนและรัสเซีย

นอกจากนั้น มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของรัสเซีย โดยการตัดธนาคารหลักของรัสเซียออกจากระบบ SWIFT ทำให้การชำระค่าสินค้าไม่คล่องตัวก็เป็นอุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการผ่อนคลายลงในอนาคตอันใกล้

ประเทศไทยก็มีความต้องการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียในราคามิตรภาพในฐานะมิตรประเทศ แต่หากมาตรการคว่ำบาตรที่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรัสเซียไม่ได้รับการแก้ไขหรือผ่อนผันให้มีความสะดวกมากขึ้นแล้ว การนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียก็อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ในขณะที่ในแง่ของต้นทุนการขนส่งและระยะเวลาการส่งมอบที่แน่นอน 